



จดหมายข่าว

# พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9, 043-713080-9 www.rmu.ac.th

ปีที่ 47 ฉบับที่ 062 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2563

## มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้อง Conference 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยชมรมรักษาดินแดนได้มีจัดการเรียนการสอนการอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 ภายในมหาวิทยาลัยและที่หน่วยฝึก เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แบบธรรมเนียมทหาร ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร โดยให้สอดคล้องตามนโยบายของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีจิตอาสา เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน มีความอดทนอดกลั้น ความเสียสละ และความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อความรักรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจรักในศักดิ์ศรี และศรัทธาในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งจะเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนในอนาคต ฝึกความเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี ของนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคม ความเป็นผู้นำ และแบบธรรมเนียมทางทหาร โดยได้รับเกียรติจาก พันตรีรวมชัย กรโสภา รองผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 26 เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุทธิงนาถ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตลอดจนผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีและร่วมประดับเครื่องหมายชั้นปีให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4



## วจ.ประชุมกลั่นกรองแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ป.มรม.1-4 (วงรอบที่ 1)

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ “กลั่นกรองแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ป.มรม. 1-4 (วงรอบที่ 1)” ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่เป็นอาจารย์และปฏิบัติงาน เพื่อประเมินภาระงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคลากรทุกภาคส่วน ให้มีการกระจายงานที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม

ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยกันวิเคราะห์และตรวจสอบแบบประเมิน และผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยในวันนี้ได้พิจารณาแบบประเมินในส่วนของคณบดี ประธานหลักสูตร ประธานบริหารหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร ผู้ช่วยคณบดี กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ตรงตามหลักเกณฑ์ภาระงานในแต่ละส่วนที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาระงาน ลดความผิดพลาดของข้อมูล ก่อนส่งไปให้มหาวิทยาลัยพิจารณา อันจะเป็นโอกาสในการแสวงหาแนวทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวหน้าต่อไป



## มรม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดี ม.ราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่2(11)/2563

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่2(11)/2563 ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ โดย รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พร้อมกันนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีไข้ก่อนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างดี



## หลักสูตรภาษาอังกฤษจัดสอบ TOEIC ฝ่าวิกฤต Corona Virus (Covid-19)

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม 4B อาคารศูนย์ภาษาฯ อาจารย์ ดร.เกตน์สิรี จำปีหอม ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แจ้งว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้จัดการสอบ TOEIC เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ หลังจากที่ได้มีการจัดติวสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้การจัดสอบ TOEIC ดังกล่าวได้รับความร่วมมือกับ CPA (Thailand) ในการจัดระบบการสอบ และยังได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์แพทยมหาวิทาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการตรวจคัดกรองนักศึกษาผู้เข้าสอบ ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การสอบวัดผล TOEIC หรือ Test of English for International Communication ภายในสถานศึกษานั้นนักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าสมัครสอบ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบที่ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ และเพื่อให้นักศึกษาได้รู้ศักยภาพของตนเอง เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อันจะเพิ่มโอกาสในการเลือกและสมัครเข้าทำงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวบัณฑิตและมหาวิทยาลัยโดยรวม ทั้งนี้มี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมจำนวน 100 คน



## รับบริจาคโลหิต เพื่อสำรองใช้ในโรงพยาบาลมหาสารคาม

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ที่บริเวณชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และสำรองไว้เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในจังหวัดมหาสารคาม เป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

